



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
“กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้านางนัยนา อภิวัฒน์พร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะยึดมั่น  
ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน  
ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น  
มนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทน  
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไมรับของขวัญ  
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด  
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม  
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ  
จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง  
ความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี  
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติ  
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ทั้งจะประพฤติ  
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชชาผู้ทรงธรรม  
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความ  
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๐ ภายใน ๑๘๓๒๕

ที่ สธ ๐๗๑๐.๐๑/ ๓๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๑๑.๒/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิด "คุณธรรมนำพัฒนา" ด้วยหลักการ "ระเบิดจากข้างใน" เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต อสกา กตัญญู ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างยั่งยืน นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางเดียวกันเพื่อนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

- ๑) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- ๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
- ๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในใบประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อแจ้งบุคลากร กพร. รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางจิตตาภรณ์ ปานชลีป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วอว

(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

12 ส.ค. 2566